

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้ริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานท้องถิ่น การจัดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคนในชุมชนและพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท พร้อมทำการขยายขอบเขตกลยุทธ์ให้กับธุรกิจในช่วงโซ่คุณค่าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับองค์กร บริษัทฯ ได้จัดทำกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคมตามแนวคิดการสร้างการยอมรับต่อการดำเนินงานของกิจการ (License to operate) และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรักษาสมดุลในการดำเนินธุรกิจ ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อชุมชน สังคม โดยกำหนดให้มีการดำเนินตามกลยุทธ์ ดังนี้

1. สร้างความผูกพันกับชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ ผ่านการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อความอยู่ดี มีสุข
2. สร้างเครือข่าย และความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม
3. ส่งเสริมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมชุมชนสังคม และการสร้างค่านึงถึงสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ เช่น ชุมชน หน่วยงานราชการ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ส่งเสริมการดูแลชุมชนและสังคมในด้านความปลอดภัยของคนในชุมชนและสังคม

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

ได้กำหนดกรอบการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมระดับองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 3 เป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมชุมชนสังคม และการสร้างค่านึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็น	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	การส่งเสริมชุมชนสังคม	การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ความเชื่อมโยงกับ SDGs	4.2 8.3	3.8	15.2
วัตถุประสงค์	สนับสนุนการจ้างงานในคนในชุมชน	ส่งเสริมสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีและสนับสนุนอาชีพให้กับคนในชุมชนใกล้เคียง	สร้างวิถีชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการ / กิจกรรมหลัก	<ul style="list-style-type: none"> การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน การริเริ่มโครงการการสร้างคุณค่าร่วม เพื่อพัฒนารายได้ชุมชนและท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> การจ้างงานคนในชุมชนใกล้เคียงสถานประกอบกิจการ 	<ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมปลูกป่าสร้างปอดให้กับชุมชนใกล้เคียง
ตัวชี้วัดด้านสังคม / สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษา รายได้ชุมชนที่เพิ่มขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนการจ้างงานคนในชุมชนใกล้เคียงสถานประกอบกิจการที่เพิ่มขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนต้นไม้ที่ได้รับการปลูกในพื้นที่ชุมชน ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง